



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และผู้เสียชีวิตลดอยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยเคร่งครัด กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือคำวินิจฉัยเป็นที่ยุติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

แบบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน	<ol style="list-style-type: none"> 1. คัดกรองเบื้องต้นโดยมีการตรวจวัดไข้ มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ 2. ลงทะเบียนผ่าน Application “ไทยชนะ” หรือบันทึกการเข้า – ออก 3. หมั่นทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4. สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และหรือกระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) ตลอดเวลา 5. รักษาระยะห่างทางสังคม อยู่ห่างจากผู้อื่น 1 – 2 เมตร 	ทุกหน่วยงาน
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมนักศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. การสอนภาคบรรยาย ให้อาจารย์ทำการสอนผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในห้องเรียนที่ระบุไว้ในตารางสอน โดยผู้เรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านเครื่องมือสื่อสารสามารถนั่งเรียนในห้องเรียนได้จำนวนไม่เกินเก้าอี้ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ 2. การสอนภาคปฏิบัติที่มีการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง ให้อาจารย์ทำการสอนในห้องปฏิบัติการที่ระบุไว้ในตารางสอนจำนวนไม่เกินหมู่เรียนละ 25 คน 3. การสอบกลางภาค ให้ผู้สอนดำเนินการกำหนดรูปแบบการสอบเอง 4. การสอบปลายภาค ให้ดำเนินการสอบแบบปกติ 5. จัดให้นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนโดยวิธีปกติ 6. ให้เลื่อนหรืองดจัดกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาทุกกรณี ยกเว้นกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ให้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 7. ให้นักศึกษาสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และหรือกระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) ตลอดเวลา 	ทุกคณะ วิทยาลัย สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำนักหอสมุด กองพัฒนานักศึกษา และกองอาคารสถานที่

กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบ
3. ด้านอาคารสถานที่	<p>จัดเตรียมสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องทำกิจกรรม ห้องดนตรี ห้องนั่งพัก ห้องสุขา พื้นที่โล่ง ลานกิจกรรม สนามกีฬา ลิฟท์ บันได โรงอาหาร หอพัก ให้มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ ทำความสะอาดห้องเรียน อาคารอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ภายในตัวอาคาร หอพักนักศึกษา เช่น ลูกบิด ประตู ราวบันได สวิตซ์ไฟ และปุ่มกดลิฟท์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง ลดความแออัดของการอยู่ร่วมกัน นวัตกรรม No hand</p>	ทุกหน่วยงาน
4. ด้านการให้บริการต่าง ๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดจุดคัดกรองและกำหนดจำนวนผู้ใช้บริการ 2. ลงทะเบียนผ่าน Application “ไทยชนะ” หรือบันทึกการเข้า – ออก 3. ให้หน่วยงานจัดทำบัตรคิวสำหรับรอการติดต่อและรับบริการ 4. ให้หน่วยงานกำหนดจุดรอติดต่อและรับบริการ เว้นระยะห่างตามมาตรการและมาตรฐานของกรมควบคุมโรค 5. ให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ และรับบริการ 	ทุกหน่วยงาน ร้านค้า โรงอาหาร และหอพักนักศึกษา